
 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
จังหวัดเพชรบรูณ ์

********************* 
 

๑. ชื่อโครงการ   โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคเหนือ 
(ตอนลา่ง) ณ จงัหวัดเพชรบรูณ์ 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันศกุร์ที ่๘ – วนัเสาร์ท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                            

๓. สถานที ่ ๑. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอศรีเทพ ต.สระกรวด  
  อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ ์

 ๒. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ต.ศรีเทพ  
  อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ๓. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลพุเตย ต.พุเตย 
   อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ๔. ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สวนอินทผลัมคุณไข่   
  บ้านโคกหนองแจง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 หนว่ยงานภาครฐั                                         ประชาชนทัว่ไป 

                                   เยาวชน                                                    อืน่ ๆ  

 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องที่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน และสื่อมวลชนจากจังหวัดเพชรบูรณ ์รวมจ านวน ๑๖๐ คน 
 

๕. สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ

ปัจจุบันและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการ
ของประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ของ

√ 

  

 

√ 

 √ 
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กฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา ๗๗ 
วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพ่ือติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศส าหรับการด าเนินการ
เพ่ือให้ได้ทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการลง
พ้ืนที่ไปพบปะกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ 

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  
ซึ่งได้ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างเสริม
ชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างรายได้ และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ก าหนด
แผนพัฒนาจังหวัดและประเด็นการพัฒนาจังหวัดตามยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) การส่งเสริมเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์อย่างครบวงจร ๒) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างสรรค์มูลคา่เพ่ิม 
๓) ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่า งเท่าเทียม ๔) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๕) ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ และวิสัยทัศน์ที่ว่าดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน “จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งส่งเสริม
การเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใช้ศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็น
จุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน เพ่ือให้ไปสู่  
การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 

 
๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ ์

จังหวัดเพชรบูรณ์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขารูปเกือกม้ารอบพ้ืนที่ด้านเหนือของ
จังหวัดและมีแนวขนานกันไปทั้งสองข้างทั้งทิศตะวันออกและทิศตะวันตก พ้ืนที่ราบส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่  
ที่อยู่ตอนกลางและอ าเภอด้านใต้ของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพื้นที่ลาดชันโดยจากเหนือถึงใต้ มีพ้ืนที่ป่าไม้
รวม ๓,๙๕๓,๔๕๕ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๘ มีแม่น้ าป่าสักเป็นแม่น้ าสายส าคัญที่สุดของจังหวัด  
ที่ไหลผ่านกลางจังหวัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ ยาวประมาณ ๓๕๐ กิโลเมตร ซึ่งมีต้นน้ าเกิดจากภูเขาผาลา
ในจังหวัดเลย แม่น้ าป่าสักไหลผ่านอ าเภอหล่มเก่า หล่มสัก เมืองเพชรบูรณ์ หนองไผ่ บึงสามพัน วิเชียรบุรี 
และศรีเทพ 

อาณาเขตเป็นจังหวัดที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคกลาง ประมาณเส้นรุ้งที่ ๑๖ องศาเหนือกับเส้นแวงที่ ๑๐๑ องศาตะวันออกมีพ้ืนที่ประมาณ 
๑๒,๖๖๘.๔๑๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๗,๙๑๗,๗๖๐ ไร่ ส่วนที่กว้างที่สุดของจังหวัดจาก 
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ด้านตะวันออกถึงด้านตะวันตก กว้าง ๕๕ กิโลเมตร ส่วนที่ยาวที่สุดวัดจากเหนือสุดถึงใต้สุด ยาว ๒๙๖ 
กิโลเมตร และสูงจากระดับน้ าทะเล ประมาณ ๑๑๔ เมตร โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๓๔๙ 
กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๒๑ 

จังหวัดเพชรบูรณ์มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ         ติดต่อกับจังหวัดเลย 
ทิศใต้             ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ 
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ และพิจิตร 

ภูมิอากาศเนื่องจากพ้ืนที่ของจังหวัดมีภูเขาล้อมรอบจึงท าให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน  
หนาวจัดในฤดูหนาว โดยเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอน้ าหนาว อ าเภอเขาค้อและอ าเภอหล่มเก่าจะมีอากาศหนาว
ที่สุดพ้ืนที่ภูเขาจะมีอากาศเย็นตลอดปีในฤดูร้อนและฤดูฝนอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ๔๑.๒ องศาเซลเซียส 
และเฉลี่ยต่ าสุด ๑๑.๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๙.๒๗ องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 
๑,๓๗๓.๗ มิลลิเมตรต่อปี ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยร้อยละ ๖๘.๒๘ 
              - ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 
              - ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
              - ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์มีปริมาณน้ าฝนเพ่ิมขึ้น จาก ๙๗๓.๑ มิลลิเมตร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
เป็น ๑,๓๗๓.๗ มิลลิเมตร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเมื่อพิจารณาจ านวนวันที่ฝนตก พบว่ามีจ านวนวันที่ฝน
ตกเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศ และภาคเหนือ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๗,๙๑๗,๗๖๐ ไร่ จากข้อมูลการใช้ที่ดิน
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในปี ๒๕๕๙ มีพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร เท่ากับ ๓,๒๘๒,๓๘๓ ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ ๔๑.๕ พ้ืนที่ป่าไม้ ๒,๔๑๙,๓๐๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕ พ้ืนที่นอกภาคการเกษตร ๒,๒๑๖,๐๗๓ ไร่  
คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐ และในปี ๒๕๕๙ เป็นที่น่าสังเกตว่าพ้ืนที่นอกภาคการเกษตรลดลง ร้อยละ ๐.๐๕ 
และพ้ืนที่ป่าไมเ้พ่ิมขึ้นร้อยละ ๐.๐๒ จากปี ๒๕๕๙ เมื่อเปรียบเทียบพ้ืนทีป่่าไม ้ระหว่างป ี๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ 

ทั้งนี้ จากข้อมูลการใช้ดินทางการเกษตรของจังหวดัเพชรบูรณ์ ในปี ๒๕๕๙ พบว่า ประมาณ
ร้อยละ ๕๐.๒ ของพ้ืนที่การเกษตรเป็นการปลูกพืชไร่ ๑,๖๔๗,๒๕๘ ไร่ รองลงมาเป็นพ้ืนที่นา จ านวน 
๑,๒๖๒,๖๘๗ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕ ของพ้ืนที่การเกษตร ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะดินในจังหวัด
เพชรบูรณ์มีความหลากหลายมากถึง ๓๐ กลุ่มดิน ซึ่งเหมาะกับการปลูกพืชที่แตกต่างกันไป  
โดยสามารถแบ่งตามลักษณะพื้นที่ ๔ ประเภท ๑ ดังต่อไปนี้ 

๑. กลุ่มดินนา เป็นดินนาหรือดินลุ่มใช้ในการท านา โดยเรียงล าดับตั้งแต่ ดินเหนียวจัด  
ดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนปนทราย ดินทราย ดินทรายปนกรวด ครอบคลุมพ้ืนที่
ประมาณ ร้อยละ ๒๐ ของจังหวัด 
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๒. กลุ่มดินไร่ เป็นกลุ่มดินดอน ใช้ประโยชน์ในการท าพืชไร่และไม้ผล ครอบคลุมพ้ืนที่
ประมาณร้อยละ ๓๐ ของจังหวัด 

๓. กลุ่มดินตื้น ใช้ประโยชน์ในการท าพืชไร่และผลไม้ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ ๑๐ 
ของจังหวัด 

๔. กลุ่มดินภูเขา (Sc) ใช้ประโยชน์ในการปลูกไม้ผล ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ ๔๐ 
ของจังหวัด 

 

๗. วิธีการด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ ไดแ้ก่ การจดัเวทีรับฟังความคดิเหน็  
    และการถาม-ตอบปัญหาของผู้เข้าร่วมโครงการ 
    การลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 

 

๘. วิธกีารประเมินผล 

  สังเกต  แบบสอบถาม             ใช้เครื่องมือสื่อสาร 

         (Line Application) 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 

 

 

๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ  
  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๑๖๐    คน  
  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  ๑๖๐    คน  
  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป   เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร รร./ครู  

                    ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน 

                        อื่น ๆ  ไดแ้ก่  สื่อมวลชน  

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 √ 

 

√ 

 

 √ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 
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 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

      - ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องที่ ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน และสื่อมวลชนจากจังหวัด เพชรบูรณ์  
รวมจ านวน ๑๖๐ คน ได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประโยชน์ที่ประชาชนจะพึงได้รับจากการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งได้เสนอปัญหาข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และเสนอแนะ โดยเฉพาะในด้าน
ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินชาวบ้าน ปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ เรื่องน้ าการขอขุดลอก
คลอง การขอก่อสร้างฝายเพ่ือกักเก็บน้ าอุปโภคบริโภค ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ า ปัญหาด้านการ
คมนาคม ข้อเสนอแนะด้านการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ การปลูกอินทผลัม ซึ่งสมาชิก
วุฒิสภาจะได้น าข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปด าเนินการตามกลไกและบทบาท
หน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป 

 ๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

   อื่น ๆ .......................................................................... 

 

๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 

 
 
๑๐. ข้อสังเกต 
  - 
๑๑. ข้อเสนอแนะ 
  - 
๑๒. สมาชกิวุฒสิภาที่รว่มโครงการ ณ จังหวดัเพชรบรูณ์ ประกอบดว้ย 

๑๒.๑  พลอากาศเอก อดิศกัดิ ์ กลัน่เสนาะ สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
     (หัวหน้าคณะเดนิทาง) 
๑๒.๒  นายชลิต  แกว้จินดา สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการ คนที่สอง 

 ๑๒.๓  พลเอก ส าเริง  ศวิาด ารงค ์ สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการ  
 ๑๒.๔  พลเอก โปฎก  บุญนาค สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการ 

√ 

 

√ 

 



๖ 
 

 ๑๒.๕ นายเฉลียว  เกาะแก้ว สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการ 
 ๑๒.๖  ว่าที่ร้อยตร ีวงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการ 
     ๑๒.๗  นายจัตรุงค ์ เสริมสขุ สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการ 
 
 ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 

- นายวบิูลย์  โค้วตระกูล     ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามการปฏิบัติราชการใน
    พ้ืนที่ภาคเหนือ (แทนผูต้รวจราชการส านกั 

  นายกรฐัมนตรี เขต ๑๗) 
 
๑๓. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
  ๑๓.๑ กิจกรรมในวันศุกร์ที ่๘ เมษายน ๒๕๖๕ 
 (๑) วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอ 
ศรีเทพ ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) น าโดย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง  
พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา นายวิบูลย์  โค้วตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่
ภาคเหนือ (แทนผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๗) ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นหัวหน้าส่วน
ราชการและผู้น าท้องที่ของอ าเภอศรีเทพ จ านวน ๕๐ คน โดยมี นายอ านาจ  แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์ นายวีระวัฒน์  วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายอ าเภอศรีเทพ และคณะให้การต้อนรับโดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
  - กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา โดย นายอ านาจ  แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์ และนายวีระวัฒน์  วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายอ าเภอศรีเทพ 
  - กล่าวน าวัตถุประสงค์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดย พลอากาศเอก อดิศักดิ์  
กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) (หัวหน้าคณะเดินทาง) สรุปได้ดังนี้  

   กล่าวถึงเรื่องการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือรับฟังปัญหาของประชาชน และติดตาม
การท างานของสมาชิกวุฒิสภาในการออกกฎหมายและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายประกาศใช้บังคับแล้วให้
สอดคล้องกับหลักตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๗๗ ซึ่งโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฯ เป็นโครงการที่
จัดท าแบ่งออกเป็น ๗ คณะ ดังนี้ ๑) กลุ่มภาคกลาง ๒) กลุ่มภาคตะวันออก ๓) กลุ่มภาคใต้ ๔) กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๕) กลุ่มภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๖) กลุ่มภาคเหนือตอนบน  
๗) กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมพ้ืนที่
ทั่วประเทศ เพ่ือน าผลการด าเนินงานไปพิจารณากฎหมายและดูผลกระทบในการออกกฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญ ในการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนอีก ๒๐ ปีตามยุทธศาสตร์ชาติ โดย ๕ ปีแรกของการปฏิรูป



๗ 
 

ระบบงบประมาณหรือกระบวนการท่ีลงไปสู่ประชาชน เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ทให้ปรากฏขึ้น การท า
ความเข้าใจกับทุกภาคส่วนถึงที่มาของสมาชิกวุฒิสภาต้องชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอ านาจของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจ าเป็นต้องรับรู้หรือรับทราบ
ข้อมูลปัญหาของประชาชนให้ได้มากที่สุด เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการเพ่ิมขึ้น
ของประชากรในประเทศ การอุปโภคสาธารณูปโภคจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติต้องเหลือทิ้งไว้ให้ลูกหลานในอนาคตต่อไปได้ ดังนั้นภาครัฐต้องมี
นโยบายที่ชัดเจนและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างดีที่สุดวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่พบ
ประชาชนของสมาชิกวฒุิสภาเป็นการรบัฟังข้อคิดเห็น ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนใน
พ้ืนที่ในสภาพแวดล้อมจริง ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิวุฒิสภาในด้าน
นิติบัญญัติ การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การจัดท าและด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานในพ้ืนที่ และจะได้น าปัญหา ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
ของประชาชนที่ได้รับไปด าเนินการตามกลไกและบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป 
    - พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง 
(หัวหน้าคณะเดินทาง) ได้เปิดเวทีให้คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตลอดจนรับฟัง
ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากผู้แทนส่วนราชการ ผู้น าท้องที่  และประชาชนของ 
อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
   ๑. นายทองเมี้ยน  กรวดนอก  ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน  

 เรื่องที่เสนอ  การขอออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินในพ้ืนที่ต าบลประดู่งาม อ.ศรีเทพ  
จ.เพชรบูรณ ์     

 สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
   เนื่องจากประชาชนมีที่ดินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ จ านวน ๒๐ ราย ในพ้ืนที่ต าบล 
ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 
   ความต้องการ 
   ๑. ประชาชนในต าบลประดู่งาม ยังมีที่ดินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ จ านวน ๓๑ ครัวเรือน  
       ๒. ประชาชนมีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ แต่ยังไม่ได้แบ่งแยก จ านวน ๒ ราย ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๒ 
ต าบลประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 
 
 
 



๘ 
 

๒. นายพิสิษฐ์พล  โพธิ์ลิบ ต าแหน่ง ก านัน 
เรื่องที่เสนอ ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาที่ดินบนเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
- ไม่สามารถด าเนินการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานได้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ หลังจากที่

กองทัพภาคที่ ๓ คืนพ้ืนที่ขอใช้ให้กับกรมป่าไม้ ท าให้ชาวบ้านเสียโอกาสในการพัฒนา 
     - เรื่องการขอใช้หม้อไฟฟ้าเข้าแปลงการเกษตร ซึ่งใช้ในการเกษตรเป็นไปด้วยความ

ยากล าบาก 
     - การที่จะท าการขุดลอกท าสระน้ าเพื่อกักเก็บน้ าใช้ในพ้ืนที่การเกษตร ซึ่งต้องขออนุญาต

จากกรมป่าไม้เป็นไปด้วยความยากล าบาก ขั้นตอนการขออนุญาตใช้เวลานานพอสมควร เช่นเดียวกับ
การขออนุญาตติดตั้งหม้อไฟฟ้า 

ข้อเท็จจริง 
ปัจจุบันเขตพ้ืนที่ ๔ ต าบลของอ าเภอเขาค้อ ได้แก่ ต าบลเขาค้อ ต าบลหนองแม่นา ต าบล

ริมสีม่วง และต าบลสะเดาะพง ถูกประกาศเป็นพ้ืนที่เขตป่าสงวนในปี ๒๕๕๙ ซึ่งความจริงแล้วราษฎรถูก
จัดสรรให้มาอยู่ก่อนในปี ๒๕๒๐ โดยกรมป่าไม้ไม่ได้กันพ้ืนที่ออกจากเขตป่า 

๓. นายชูชาติ  บุญรอด ประชาชน 
เรื่องที่เสนอ ปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ “โคกตาด” อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
๑. ตามหลักฐานทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ ล าดับที่ ๒๘ ที่มหาดไทยประกาศหวง

ห้ามไว้เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์สาธารณะ เนื้อที่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร่ เมื่อ ๖ สิงหาคม ๒๔๙๖ ทิศเหนือจดหลกั
เขต ทิศใต้จดโคกหนองหอย ทิศตะวันออกจดโคกน้อย ทิศตะวันตกจดโคกคอบแคบ 

     ๒. ตามหลักฐาน นสล.พช.๑๕๙ ต.นางั่ว(ป่าเลา) อ.เมือง เนื้อที่ ๑,๙๗๗-๒-๘ ไร ่ทิศเหนอื
จดคลองห้วยสะพานขาด ทิศตะวันตกจดคลองห้วยท่าความจริงไม่ติดคลอง  

     ๓. ก านันที่เป็นคนน าชี้แนวเขต ปฏิเสธ ไม่เคยไปน าชี้แนวเขตที่ดินสาธารณประโยชนโ์คก
ตาด ในปี ๒๕๓๘ เป็นปีที่ใช้หลักฐานเพื่อออก นสล.พช.๑๕๙ 

     ๔. รูปแผนที่ใน นสล. ผิดพลาด ทิศเหนือติดที่ดินบุคคล ไม่ได้ติดคลอง เจ้าของที่ดิน
ข้างเคียง ไม่ได้ลงชื่อในเอกสารการรังวัด การรังวัดจึงไม่ถูกต้อง ค าถาม กรมที่ดิน จะแก้ไขปัญหา นสล.  
ที่ออกโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนนี้ อย่างไร? 

 ๕. การรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณประโยชน์โคกตาด เพ่ือขอออก นสล แปลงที่ ๒ เนื้อที่ 
ประมาณ ๘,๐๒๒ ไร่ เมื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ขอสอบถามตัวแทนจากกรมที่ดิน 

 
 
 



๙ 
 

ผู้ชี้แจง  นายก้องจิดาการ  ประพันธ์บัณฑิต หัวหน้าฝ่ายรังวัดเพ่ือออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
       ชี้ แจงว่ า ให้จั งหวัดแต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบแนวเขตตามทะเบียนที่
สาธารณประโยชนต์ามที่เคยได้หวงห้ามใช้แตเ่ดมิ และให้กรมที่ดินตรวจสอบหนังสือส าคัญส าหรับทีห่ลวง
เลขที่ พช.๑๕๙ ถูกต้องตามกฎระเบียบหรือไม่ ซึ่งขออธิบายข้อเท็จจริงดังนี้ 
       ที่สาธารณประโยชน์ “โคกตาด” กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศหวงห้าม เมื่อวันที่ ๖ 
สิงหาคม ๒๔๙๖ เนื้อที่ ๑๐,๐๐๐ ไร่ โดยมีอาณาเขตทิศจดแจ้ง ทิศเหนือจรดหลักเขต ทิศใต้จรดโคก
หนองหอย ทิศตะวันออกจรดโคกน้อย ทิศตะวันตกจรดโคกคอบแคบ กว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้มีการท าการรังวัดเพ่ือออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ผลท าการรังวัดได้เนื้อที่ 
๑๘๗๗-๒-๐๘ ไร่ ทิศเหนือจรดคลองสะพานขาด ทิศใต้ที่สาธารณประโยชน์โคกป่าเลา ทิศตะวันออกจรด
ที่สาธารณประโยชน์โคกหนองหอย ทิศตะวันตกจรดคอลงห้วยท่า ที่ดินตั้งอนู่ในระหว่างรูปภาพทาง
อากาศหมายเลข ๕๒๔๑ แผ่น ๗,๘ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้มีการท าการรังวัดตรวจสอบผลท าการรังวัดได้
เนื้อที่เท่าเดิม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้มีการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงเลขที่ พช.๑๕๙ เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๕๐ ได้มีการท าการรังวัดตรวจสอบปรากฎว่าผลท าการรังวัดได้เนื้อที่เท่าเดิม และพ้ืนที่ข้างเคียงคง
เดิม ส าหรับกลุ่มประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายได้ร้องเรียนใน ๒ ประเด็น คือ  
๑.มีการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่ หลวงเลขที่  พช.๑๕๙ ไม่ตรงตามต าแหน่งการหวงห้ามที่
สาธารณประโยชน์ที่ได้ขึ้นทะเบียน ๒.การบวนการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงไม่ชอบด้วย
กฎระเบียบ จากการตรวจสอบรูปแผนที่หลังหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงเลขที่ พช.๑๕๙ และต าแหน่งใน
ที่ดินไม่ตรงกัน เนื่องจากข้างเคียงทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกมิได้จรดคลองสะพานขาดและคลองห้วย
วน ตามรูปแผนที่ดังกล่าวเป็นเหตุท าให้การรับรองแนวเขตในกระบวนการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง
ไม่ครบถ้วน ดังนั้นการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงจึงไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ ส่วนในประเด็นการออก
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงเลขที่ พช.๑๕๙ ไม่ตรงตามต าแหน่งการหวงห้าม  

จากการตรวจสอบเบื้องต้นทิศจดแจ้งตามทะเบียนสาธารณประโยชน์ในพ้ืนที่สามารถ
ตรวจสอบได้ ต่างกับการบันทึก ทด.๑๖ ข้างเคียงเปลี่ยนแปลงที่ผู้แทนนายอ าเภอได้ให้ถ้อยค าไว้เมื่อปี  
พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่ไม่ทราบทิศจดแจ้งตามทะเบียนสาธารณประโยชน์ 

๔. น.ส.กัญจน์ณัฎฐ์ ภารฤทธิ์ ต าแหน่ง ก านันต าบลศรีเทพ 
เรื่องที่เสนอ ปัญหาระบบประปาหมู่บ้านบึงนาจาน อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง  
เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านมีปัญหาในพ้ืนที่หมู่ที่ ๖, ๑๓ และ ๑๖ บ้านบึงนาจาน  

อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โดยสาเหตุดังนี้ 
      ๑. ปัญหาจากอายุการใช้งานยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ท าให้เกิดการซ่อมแซมบ่อยครั้ง 
     ๒. ปัญหาน้ าประปามีสีขุ่น ตะกอน บางครั้งมีกลิ่น 

ความต้องการ  จัดงบประมาณซ่อมแซมบ ารุงรักษา 



๑๐ 
 

   ๕. นายทิวา  ศรีไพร ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
เรื่องที่เสนอ ขอความอนุเคราะห์ช่วยติดตามโครงการก่อสร้างฝายยางบ้านท่า หมู่ที่ ๒ 

บ้านนาตะกรุด ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ (งบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท) 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง  
ตามที่องค์กรผู้ใช้น้ าฝายยางบ้านท่าเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้ท าตามกระบวนการของบประมาณจากส านักงาน
ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๐ จ.เพชรบูรณ์ อนึ่งส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๐ 
มีหนังสือที่ก าหนดการการลงมือก่อสร้างฝายยางบ้านท่า ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งกลุ่มผู้ใช้น้ าและ
ประชาชนได้ให้ความสนใจและดีใจเป็นอย่างมากเพราะจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนใน
หลายภาคส่วน โดยทางด้านภาคเกษตรกรรมได้รับประโยชน์ ๒๒,๔๐๐ ไร่ (โดยเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกใต้
ฝายยาง ๘,๐๐๐ ไร่) และเป็นแหล่งน้ าดบิเพื่อผลิตประปาให้แกชุ่มชนติดแม่น้ าป่าสักและล าน้ าสาขา เชน่ 
ล าเหียง และน้ าดิบให้แก่เทศบาลสว่างวัฒนาต าบลสระกรวด และเทศบาลต าบลโคกสะอาด รวมทั้ง
ทางด้านประมง ปศุสัตว์ และภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น ตัวฝายอยู่ในช่องน้ าลัด บ้านท่าของแม่น้ าป่าสัก
ระหว่างหมู่ที่ ๒ บ้านนาตะกรุด ต.ศรีเทพ และหมู่ที่ ๔ บ้านม่วงชุม ต.คลองกระจัง ตัวฝายคั้นแม่น้ า 
ป่าสักกว้าง ๑๕๐ เมตร พร้อมมีอาคารควบคุมน้ า ด้านความยาวคดเคี้ยวตามแม่น้ าป่าสัก ๓๐ กิโลเมตร
ถึงบ้านกุดตาแก้ว ต.นาสนุ่น บรรจุน้ าได้ ๑๑ ล้านลูกบาศก์เมตร (ข้อมูลจากส านักงานกรมชลประทานที่ ๑๐ 

ความต้องการ 
เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการลงมือเพื่อด าเนินการก่อสร้างตามก าหนดการดังกล่าว จึงขอ

ความร่วมมือจากสมาชิกวุฒิสภาช่วยติดตามและหนุนเสริมกระบวนการในการขับเคลื่ อนโครงการ 
ฝายยางบ้านท่า อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ว่าจะด าเนินการเมื่อไหร่ อย่างไร 

   ๖. นายสากล  ม่วงเพชร ต าแหน่ง ก านันต าบลโคกสะอาด 
เรื่องที่เสนอ ขอความอนุเคราะห์ช่วยขุดลอกคลองระบายน้ า ในพ้ืนที่ต าบลโคกสะอาด 

อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
เนื่องด้วยต าบลโคกสะอาด ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๓, ๑๓, ๔ และ ๗ ชาวบ้านได้รับความ

เดือดร้อนจากน้ าท่วมพื้นที่ท าการเกษตรในฤดูฝน เนื่องจากคลองระบายน้ าเดมิ (คลองอีปึ้ด) ตื้นเขิน และ
ถูกชาวบ้านปรับปรุงเกลี่ยแต่งพื้นที่คลองเดิมเป็นเวลานานหลายสิบปี จนปัจจุบันไม่เหลือสภาพคลองให้
เห็น ซึ่งคลองที่อยู่ฝั่งพ้ืนที่หมู่ที่ ๘ และ ๖ เป็นที่ราบสูงมีการขุดลอกคลองเป็นประจ า เมื่อฤดูฝนน้ าจะ
ไหลหลากจากพื้นที่หมู่ที่ ๘, ๖, สู่คลองพื้นที่หมู่ที่ ๓, ๑๓, ๔ และ ๗ ลงแม่น้ าป่าสัก แต่เนื่องจากปัจจุบัน
คลองบริเวณดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ท ากินของประชาชนที่มีการท าการเกษตรที่แตกต่างกัน ท าให้เปิดปัญหา
ทะเลาะเบาะแว้งจากการใช้น้ าที่ไม่เหมือนกัน 

 



๑๑ 
 

ความต้องการ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการทะเลาะเบาะแว้งของประชาชน ขอความ

อนุเคราะห์ในการตรวจแหล่งน้ าดังกล่าวและขุดลอกคลองระบายน้ าให้เป็นคลองสาธารณประโยชน์    
       ๑. ขุดลอกคลองห้วยทราย ม.๑๑ ต.โคกสะอาด กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร  

๒. ขุดลอกคลองห้วยตะคร้อ ม.๕, ๘ และ ๙ ต.โคกสะอาด กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร    

   ๗. นางสาวณชนก  ดวงจันทิก ต าแหน่ง ก านันต าบลหนองย่างทอย 
เรื่องที่เสนอ ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กบริเวณหมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ 

๕ พร้อมขุดลอกคลอง ในพื้นที่ต าบลหนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
เนื่องจากต าบลหนองย่างทอยเป็นพ้ืนที่ติดภูเขาเวลาฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ าหลากท่วม

พ้ืนที่ทางการเกษตรก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ าป่าสัก และฤดูแล้งน้ าจะขาดแคลนไม่เพียงพอกับการท า
การเกษตร จึงขอร้องทุกข์มาของบประมาณในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กบริเวณคลองซับชะอม 
หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๕ ต าบลหนองย่างทอย พร้อมงบประมาณในการขุดลอกคลองในต าบลหนองย่างทอย 
เพ่ือให้น้ ามีการไหลคล่องและมีทางไปไม่หลากท่วมพืชผลทางการเกษตร อีกทั้งหากมีอ่างเก็บน้ าแล้ว
เกษตรกรในต าบลหนองย่างทอยจะมีน้ าใช้ส าหรับท าการเกษตร แก้ปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ความเป็นอยู่
ของประชาชนดีขึ้น 

ความต้องการ 
ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กบริเวณหมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๕ พร้อมขุด

ลอกคลอง ในพ้ืนที่ต าบลหนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ และการขุดลอกคลองในต าบลหนองย่างทอย 

   ๘. นางสาวเสาวภา  กุณฑล   ต าแหน่ง ก านันต าบลสระกรวด 
เรื่องที่เสนอ ขอความอนุเคราะหก์่อสร้างถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหก้บั

ประชาชนในพื้นที่ต าบลสระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
ปัญหาการสัญจรของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลสระกรวด  ๓ เส้นทาง คือ 

       ๑. ถนนสายสระกรวด – วังขาม เป็นถนนลูกรังสายส าคัญที่ใช้สัญจรไปมาและล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร ในฤดูฝนมีสภาพเป็นโคลน ฤดูร้อนเป็นหลุมเป็นบ่อมีฝุ่นละอองเป็นจ านวนมาก 
ส่งผลให้สัญจรเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
       ๒. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระกรวด – โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ เป็นถนนที่ใช้
สัญจรไปมาระหว่างหลายหมู่บ้าน นักเรียนในสัญจรไปโรงเรียนและผู้ป่วยเดินทางไปโรงพยาบาลศรีเทพ 
ปัจจุบันเป็นหลุมเป็นบ่อจ านวนมาก เกิดความไม่สะดวก สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน นักเรียน 
และผู้ป่วย 



๑๒ 
 

       ๓. ถนนสายโคกหิน เป็นถนนลูกรังประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาและล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร ปัจจุบันเป็นหลุมเป็นบ่อจ านวนมาก สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
  ความต้องการ 
  ๑. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ 
เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร งบประมาณ ๑๑,๖๑๔,๐๐๐ บาท หากได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จะมีประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน ๙ หมู่บ้าน ๖,๐๐๐ คน 
       ๒. ซ่อมสร้างผิวถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ จะมีประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน ๘ หมู่บ้าน 
๖,๐๐๐ คน 
      ๓. ซ่อมสร้างผิวถนน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๖๕๐ เมตร งบประมาณ ๖,๙๗๕,๐๐๐ บาท 
หากได้รับการจัดสรรงบประมาณจะมีประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน ๖ หมู่บ้าน ๔,๐๐๐ คน 

   ๙. นายประจวบ  นาคเทียน ต าแหน่ง ก านันต าบลคลองกระจัง 
เรื่องที่เสนอ ขอความอนุเคราะหก์่อสร้างถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหก้บั

ประชาชนในพื้นที่ต าบลคลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรถนนในพ้ืนที่ต าบลคลองกระจัง 

เนื่องจากสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
ความต้องการ 
๑. ก่อสร้างถนนลาดยาง สายม่วงชุม หมู่ที่ ๔ ต.คลองกระจัง – เขาหางตลาด ต.ศิลา

ทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร เป็นถนนในความรับผิดชอบของกรมทาง
หลวงชนบท 

    ๒. ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายวังขอนพัฒนา ทุ่งนาดี หมู่ที่ ๑๗ ต.คลองกระจัง กว้าง ๗ 
เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เป็นถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท 

    ๓. ซ่อมแซมถนนลูกรังแดงสายบ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๙ ซับมะกรูด หมู่ที่ ๑ ต.คลอง
กระจัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เป็นถนนในความรับผิดชอบของ อบต. คลองกระจัง 

   ๑๐. นายมนัส  บุญรัตน์ ต าแหน่ง ก านันต าบลนาสนุ่น 
เรื่องที่เสนอ ขอความอนุเคราะหก์่อสร้างถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหก้บั

ประชาชนในพื้นที่ต าบลนาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรถนนในพ้ืนที่ต าบลนาสนุ่น เนื่องจาก

สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ในฤดูร้อนจะมีฝุ่นละออง ท าให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากล าบาก 



๑๓ 
 

ความต้องการ   
๑. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนาสนุน่ ม.๑ – บ้านหนองแต้ว ม.๑๔ ต.นาสนุ่น โดยซ่อมสรา้ง

ผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร งบประมาณ 
๑๑,๖๑๔,๐๐๐ บาท  

      ๒. ซ่อมแซมถนนายบ้านเนินถาวร ม.๘ – บ้านปูนสวรรค์ ม.๙ ต.นาสนุ่น โดยซ่อมสร้าง
ผิวทางคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

      ๓. ซ่อมแซมถนนสายหนองตาลเสี้ยน ม.๓ – บ้านปูนสวรรค์ ม.๙ ต.นาสนุ่น โดยซ่อม
สร้างผิวทางแอสฟัสติก คอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗,๐๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

      ๔. ซ่อมแซมถนนสายบ้านกุดตาแร้ว ม.๗ – บ้านหนองบัว ม.๖ ต.นาสนุ่น โดยซอมสร้าง
ผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร งบประมาณ 
๑๑,๖๑๔,๐๐๐ บาท  

   ๑๑. นายสากล  ม่วงเพชร ต าแหน่ง ก านันต าบลโคกสะอาด 
เรื่องที่เสนอ ขอความอนุเคราะหก์่อสร้างถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหก้บั

ประชาชนในพื้นที่ต าบลโคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรถนนในพ้ืนที่ ท าให้การเดินทาง

เป็นไปด้วยความยากล าบาก 
ความต้องการ      
๑. ยกระดับถนนในหมู่บ้าน ม.๑๑ ต.โคกสะอาด ไปกลุ่มเขาจันทร์ กว้าง ๔ เมตร  

ยาว ๓,๐๐๐ เมตร  
      ๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.๙ ต.โคกสะอาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร  
      ๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.๑๒ ต.โคกสะอาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร  
      ๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.๘ ต.โคกสะอาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร  

   ๑๒. นางสาวณชนก  ดวงจันทิก ต าแหน่ง ก านันต าบลหนองย่างทอย 
เรื่องที่เสนอ ขอความอนุเคราะหก์่อสร้างถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหก้บั

ประชาชนในพื้นที่ต าบลหนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรถนนในพ้ืนที่ ท าให้การเดินทาง

เป็นไปด้วยความยากล าบาก 
 
 



๑๔ 
 

ความต้องการ 
๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดเขาแก้วธรรมาราม – ถนน รพช. สาย

หมู่ ๑-๓-๘ ต.หนองย่างทอย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร  
      ๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวเริง ม.๑๑ – บ้านทุ่งนางาม ม.๑๒ 

ต.หนองย่างทอย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร  
    ๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองย่างทอย กลุ่ม กม.๑๕ - บ้านเตาถ่าน 

ม.๒ ต.หนองย่างทอย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร  
      ๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกรังน้อย ม.๔ - บ้านห้วยหวาย ม.๘  

ต.หนองย่างทอย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร  

   ๑๓. นายพงษ์ศักดิ์  พาลี ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
เรื่องที่เสนอ ข้อเสนอแนะเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน 
๑. กฎหมายป่าไม้ ควรจัดหรือแยกกับการบริหารพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน  

ถ้าจะพัฒนาต้องขออนุญาตในการใช้พ้ืนที่จุดนั้นๆ ท าให้เกิดความล่าช้า 
     ๒. กฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ - กับรัฐ ที่ขัดแย้งไม่สอดคล้องกัน เช่น การขยายถนน

ในเขตป่าสงวน และเขตอุทยานแห่งชาติ ท าให้ประชาชนเกิดความสับสน 
     ๓. เรื่องสิทธิในที่ดินท ากินของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอน้ าหนาวเป็นเขตป่าสงวนทั้ง

อ าเภอ จึงท าให้ประชาชนเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาตัวเองหรือการพัฒนาพ้ืนที่ 
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

     ๔. เรื่องอ่างเก็บน้ าบ้านซ าม่วง งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท หน่วยงานชลประทานเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ซึ่งเป็นอ่างของอ าเภอน้ าหนาวที่มีการส ารวจและจัดงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 
แต่ไม่มีการก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน 

๕. เรื่องปัญหาช้างป่าในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว อุทยานแห่งชาติภูหลวง 
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เข้าท าลายพืชไร่ของเกษตรกร อยากให้มีการช่วยแก้ไขปัญหาปรับปรุง
กฎระเบียบ การชดเชยความเสียหายให้แกเ่กษตรกร และการควบคุมการขยายหรือเพิ่มจ านนของช้างป่า 

 (๒) วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 
อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ 
(ตอนล่ าง )  น าโดย พลอากาศเอก อดิ ศั กดิ์  กลั่ น เสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่ หนึ่ ง  
พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา นายวิบูลย์  โค้วตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่
ภาคเหนือ (แทนผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๗) ลงพ้ืนที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้น าท้องถิ่นและประชาชนที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๓๐ คน ในประเด็นด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งนี้ 
ทางคณะสมาชิกวุฒิสภาได้เยี่ยมชมบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพโดยรอบด้วยรถน าเที่ยวของ



๑๕ 
 

อุทยานฯ โดยมี นายอ านาจ  แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวีระวัฒน์  วัฒนวงศ์พฤกษ์ 
นายอ าเภอศรีเทพ นายสิทธิชัย  พูดดี หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และคณะให้การต้อนรับ ทั้งนี้
สมาชิกวุฒิสภาได้รับฟังข้อเสนอแนะและการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการของอุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีเทพ สรุปได้ดังนี้  

๑. ที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว บางส่วนของสิ่งอ านวยสะดวกส าหรับท่องเที่ยว และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ ได้แก่  

๑.๑ ศูนย์บริการข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยว  (สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๔๐) ห่างจาก
โบราณสถาน หมายเลข ๖/๑ห (บ.น.๖/๑) ซึ่งเป็นโบราณสถานขนาดเล็กที่อยู่ใกล้ที่สุดเพียง ๑๒๐ เมตร 

๑.๒ อาคารส านักงาน (สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๓๕) ตั้งอยู่ติดกับสระน้ าโบราณ, และห่าง
จากโบราณสถานหมายเลข ๒๒ (บ.น.๒๒) ประมาณ ๖๐ เมตร 

๑.๓ บ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มีลักษณะเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น ๒ หลัง 
และอาคารชั้นเดียว ๓ หลัง มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมประมาณ ๗๐๐ ตารางเมตร (สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๓๑ – 
๒๕๓๒) ตั้งอยู่ในติดกับสระน้ าโบราณ ในระยะประมาณ ๒๐ เมตร 

๑.๔ กรมศิลปากรอยู่ระหว่างเตรียมการออกแบบก่อสร้างศูนย์ข้อมูล อาคารส านักงาน 
และบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่แห่งใหม่นอกเมือง 

๒. ความนิยมของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 
๒.๑ สถิติผูเ้ข้าเยี่ยมชมอุทยานประวตัิศาสตร์ศรเีทพ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๒.๒ จากสถิติผู้เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทียบกับ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะเห็นได้ว่า ตัวเลขผู้เข้าชมในประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีจ านวนน้อยลงอ
ย่างเป็นทางการ อุทยานฯ วางแผนที่จะติดต่อหน่วยงานด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอ าเภอ  
ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือหาทางเพ่ิมจ านวนการเข้าเยี่ยมชมของนักเรียน นิสิต นักศึกษาให้มากขึ้น 
โดยคาดว่าจะเริ่มด าเนินการในไตรมาส ๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๓. ประเด็นด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
๓.๑ เดินทางเข้าถึงแหล่งได้ไม่สะดวก ในช่วงหีบอ้อย ราวเดือนธันวาคม - มีนาคมของทุกปี 
๓.๒ สภาพถนนขาดการบ ารุงรักษา (เส้นทางเข้าถึงเขาคลังนอก โบราณสถานนอกเมือง

โบราณศรีเทพด้านทิศเหนือ) 
๓.๓ ไม่มีการให้บริการรถสาธารณะมายังอุทยานฯ 
๓.๔ แนวทางการแก้ไขปัญหา จัดท าแผนบูรณาการการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ในทุกระดับ 
๔. ด้านการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐในการพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยว 
๔.๑ ขาดการบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
๔.๒ ท้องถิ่นและประชาชน ยังไม่ได้โอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยว 
 



๑๗ 
 

๔.๓ แนวทางการแก้ไขปัญหา จัดท าแผนบูรณาการการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ 

๕. กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 
๖. การจัดการของเสียและการรักษาความสะอาด 
๖.๑ ระบบการจัดการของเสียในภาพรวมของอุทยานฯ ยังต้องได้รับการปรับปรุง โดยใน

ปัจจุบันด าเนินการก าจัดขยะด้วยวิธีการเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง สร้างมลพิษทางอากาศให้กับชุมชน 
๖.๒ พ้ืนที่ฝังกลบขยะของท้องถิ่นไม่เพียงพอ  
๖.๓ ขาดการบูรณาการความร่วมมือด้านการก าจัดขยะในระดับท้องถิ่น จัดท าแผนงาน

บูรณาการความร่วมมือ 
    ๗. การให้ความรู้และการสร้างจิตส านักด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๗.๑ ขาดกิจกรรมในการส่งเสริมการสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม ในทุก
ระดับ ทั้งพนักงาน ผู้ประกอบการ และชุมชน โดยจะเห็นได้จากยังมีการเผาอ้อย เผาขยะ ท าให้เกิด
มลพิษทางอากาศอยู่ในปัจจุบัน 

๗.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหา จัดท าแผนงานบูรณาการความร่วมมือ 
๘. การจัดการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
๘.๑ ขาดการให้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่อุทยาน 
๘.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหาอยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่ และประสานงานกับเอกชน

ที่สนใจเข้าด าเนินกิจการร้านอาหาร ร้านกาแฟ ในพื้นที่อุทยานฯ 
๙. ด้านการให้บริการ 
๙.๑ ขาดการให้บริการข้อมูลภาษาอังกฤษที่เพียงพอ 
๙.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหา 

- อยู่ระหว่างการพัฒนาจัดท าข้อมูลภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม โดยได้นักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยฮาวาย เข้าร่วมการพัฒนาบทจัดแสดงภาษาอังกฤษ 

- เพิ่มจุดแสกน QR code เสริมในจุดส าคัญ เพื่อให้ข้อมูลภาษาต่าง ๆ 
๑๐.  ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 
๑๐.๑ ชุมชนมีรายได้ทางตรงจากการท่องเที่ยวน้อย เช่น การขายอาหารและสินค้า

พ้ืนเมือง การจัดโฮมสเตย์ รีสอร์ท โรงแรม 
๑๐.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหา จัดท าแผนงานบูรณาการความร่วมมือ 
๑๑. อุทยานฯ ขาดการสนับสนุนในด้านการโปรโมทการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
๑๒. การย้ายส่ิงก่อสร้างภายในอุทยานฯ ออกนอกเมือง 

 
 



๑๘ 
 

๑๓.๒  กิจกรรมในวันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ 
  (๑) การลงพ้ืนที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องที่และประชาชนของอ าเภอ
วิเชียรบุรี ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลพุเตย ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์  คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) น าโดย พลอากาศเอก อดิศกัดิ์ 
กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
ของหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องที่และตัวแทนพี่น้องประชาชนอ าเภอพยุหะคีรี จ านวน ๕๐ คน โดยมี 
นายสุเมธ  ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวดัเพชรบูรณ ์และนายปกรณ์  ตั้งใจตรง นายอ าเภอวิเชียรบุรี และ
คณะให้การต้อนรับ ทั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาได้รับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นซึ่งหัวหน้าส่วนราชการและ
ตัวแทนประชาชนให้ความสนใจในการแสดงความคิดเห็นอย่างดียิ่ง สรุปประเด็นได้ดังนี้ 

๑. นางจินตนา  ทองใจสด ต าแหนง่ นายกเทศมนตรีต าบลพุเตย 
เรื่องที่เสนอ ติดตามงบประมาณในการก่อสร้างฝายยางบ้านพุเตย หมู่ที่ ๒ ต าบลพุเตย 

อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์  
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 

  เนื่องด้วยพ้ืนที่ของแม่น้ าป่าสักเป็นที่ลาดเอียงไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้ในฤดูแล้ง 
ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลพุเตย ต าบลพุขาม ต าบลบ่อรัง ต าบลสระประดู่ และต าบลศรีเทพ โดยส่วนใหญ่
มีอาชีพเกษตรกร เกิดปัญหาขาดแคลนน้ าในพื้นที่ จึงต้องการฝายยางเพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ ซึ่งในปี ๒๕๕๘ 
เจ้าของโครงการส านักก่อสร้างขนาดกลางที่ ๑๐ กรมชลประทาน ได้ท าการส ารวจออกแบบผ่านการรับ
ฟังการมีส่วนร่วม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว และได้ขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันได้บรรจุเข้าแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกรมชลประทานเหลือเพียงงบประมาณ
ที่ต้องการจัดสรร 
  หน่วยงานชี้แจง  
   นายตุลการ  เผือกประดิษฐ์ ต าแหน่ง นายช่างอาวุโส กรมชลประทานเพชรบูรณ์ 
   เป็นผู้ชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างฝายยางบ้านพุเตย หมู่ที่ ๒ ได้จัดสรรงบประมาณ
ก่อสร้างในปี ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๖๖ คาดว่าจะส าเร็จในปี ๒๕๖๘ 
งบประมาณ ๓๘๐ ล้านบาท ฝายยางความสูง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ ๒,๐๐๐ ไร ่

๒. นายสุทธิพงษ์  เอี่ยมอ่อง ต าแหนง่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลซบัสมบูรณ์ 
เรื่องที่เสนอ ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ าบ้านเขาขาด หมู่ที่ ๔ ต าบลซับสมบูรณ์  

อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
ต าบลซับสมบูรณ์ และพ้ืนที่ใกล้เคียง ส่วนใหญ่ท าพ้ืนที่เกษตรกรรม ภูมิประเทศของ

ต าบลเป็นพ้ืนที่ราบสูงติดเชิงเขา เวลาหน้าฝนเกิดน้ าป่าไหลหลากท าให้น้ าท่วมและพ้ืนที่ท ากินเสียหาย 
ช่วงฤดูแล้งจะขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค และท าการเกษตร ถ้าได้อ่างเก็บน้ ามาจะท าให้เกษตรกรได้รับ



๑๙ 
 

ผลประโยชน์ทางการเกษตร ชาวบ้านจะไม่มีปัญหาด้านอุปโภคบริโภค และสามารถสร้างรายได้เพ่ิมเติม
ให้ชาวบ้านด้วย สามารถน าอ่างเก็บน้ าปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และเชิงนิเวศน์ 
แต่พ้ืนที่จะก่อสร้างเป็นที่ สปก.๔-๑๐ และเขตป่าชุมชน ประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ จ านวน ๒,๔๐๐ 
ครัวเรือน ใน ๓ ต าบล ได้แก่ ต าบลซับสมบูรณ์ ต าบลสามแยก และต าบลซับน้อย 

ความต้องการ 
จึงขอความอนุเคราะห์คณะสมาชิกวุฒิสภาติดตามโครงการอ่างเก็บน้ าบ้านเขาขาด  

ซึ่งเคยยื่นเรื่องไว้ที่ชลประทานเพชรบูรณ์และลพบุรี แต่ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด 

๓. นายสมัย  ศรสรุินทร์ ต าแหน่ง นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลบึงกระจับ 
เรื่องที่เสนอ ข้อเสนอแนะเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับราคาพืชผลทางการเกษตร (อ้อย) 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรท าไร่อ้อยประสบปัญหาการขาดทุนในการท าไร่อ้อย อยากจะ

ให้ทางรัฐบาลแก้ปัญหาการช่วยเหลือด้านกฎหมายเพ่ือให้สมาคมชาวไร่อ้อยได้แก้ปัญหาเรื่องเงิน
ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดทุนของเกษตรกร 

ความต้องการ 
๑. อยากให้มีการแก้กฎหมายเรื่องเงินช่วยเหลือราคาอ้อย ๑๒๐ บาท 

       ๒. เรื่องผ่อนปรนการบรรทุกอ้อย 

 (๒) วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา ณ ศูนย์การเรียนรู้อัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ สวนอินทผลัมคุณไข่ บ้านโคกหนองแจง หมู่ที่ ๕ ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี 
จ.เพชรบูรณ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
น าโดย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา 
ลงพ้ืนที่รับฟังการบรรยายสรุปและความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง
จ านวน ๓๐ คน โดยมี นายสุเมธ  ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายปกรณ์  ตั้งใจตรง 
นายอ าเภอวิเชียรบุรี นายอภิชาญ  สิงหเสนี เกษตรกรเจ้าของสวนอินทผลัมคุณไข่ และคณะให้การ
ต้อนรับ ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เยี่ยมชมการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และประเด็นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร จากนั้นรับฟัง
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ สรุปได้ดังนี้ 
  เรื่อง ข้อเสนอแนะการปลูกอินทผลัม 
       ๑. ด้านพ้ืนที่สวนอินทผลัมคุณไข่ มีสระกักเก็บน้ าในสวน โดยกระจายไปตามจุดต่างๆ 
ให้ทั่วพ้ืนที่ด้วยระบบน้ า และมีการฝังท่อระบายอากาศ เพ่ิมออกซิเจนให้ราก และยังช่วยแก้ปัญหาการ
ระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง 



๒๐ 
 

       ๒. ด้านวิชาการ มีการผลิตน้ าหมักชีวภาพโดยผลอินทผลัมที่คัดทิ้ง มีการใช้ปุ๋ยตามค่า
การวิเคราะห์ดินเพ่ือให้ลดต้นทุนการผลิต โดยปรึกษาและขอค าแนะน าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ส านักงานเกษตรอ าเภอวิเชียรบุรี  ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนาที่ดิน 
       ๓. ด้านเศรษฐกิจ   มีการแปรรูปผลิตอินทผลัมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและให้เกิดความ
หลากหลายของสินค้าเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด 
       ๔. ด้านสังคม/การเมือง เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานให้ผู้สนใจ น าผลิตภัณฑ์
ของชุมชนและเครือข่ายมาจ าหน่าย และเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานี
ต ารวจภูธรวิเชียรบุรี สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยกู้ภัย โรงพยาบาลวิเชียรบุรี 
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 
       ๕. ด้านสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวภัณฑ์เพ่ือลดการใช้สารเคมี มีการน าสิ่งเหลือใช้มาเพ่ิมมูลค่า 
เช่น น าเมล็ดมาท าชา มีการใช้รถตัดหญ้าทดแทนการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช เพ่ือลดการสะสมของ
สารเคมีในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท าให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง 
  ข้อเสนอในการรับฟังความคิดเห็น 
       ๑. โอกาส ความเข้มแข็ง และความต้องการได้รับการสนับสนุนในการให้อินทผลัม  
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการยอมรับและเป็นที่นยิมของประชาชน เหมือนดังเช่น มะขามหวานจงัหวดั
เพชรบูรณ ์
       ๒. การช่วยเหลือจากรัฐบาล ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร  ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ covid-19 

  ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาไดร้่วมแลกเปลีย่นข้อคิดเห็น ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินการ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับคณะสมาชิกวุฒิสภาจะได้พิจารณาน าไปด าเนินการภายใต้บทบาท 
หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 
 
๑๔. รายงานผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 

 มีการประชาสัมพันธ์ จ านวน ๘๔ ครั้ง แบ่งเปน็  
 ๑. สื่อภายใน (สื่อของวฒุิสภา) จ านวน ๓๑ ครั้ง 
  - เฟสบุ๊ค ๘ ครัง้ 
  - ทวติเตอร ์๔ ครัง้ 
  - ไอจ ี๔ ครัง้ 
   - เว็ปไซด์ ๔ ครัง้ 
  - ไลน์ ๗ ครั้ง 
  - สารวฒุิสภา ๑ ครั้ง 
  - ยูทูป ๓ ครั้ง 



๒๑ 
 

 ๒. สื่อภาครัฐ ๑๙ ครัง้ 
  - กรมประชาสมัพันธ ์ทีว ี๔ ครั้ง / วิทยุ ๙ ครั้ง / ออนไลน์ ๖ ครัง้ 
 ๓. สื่อท้องถิน่ จ านวน ๓๒ ครั้ง 
  - วิทยุ ๒ ครัง้ 
  - ออนไลน์ ๓๐ ครั้ง 
 ๔. สื่ออืน่ๆ ๒ ครั้ง 
   - ออนไลน์ ๒ ครัง้ 
 
๑๕. รายงานการประเมินผลจากแบบสอบถาม 
  การจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จั งหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)  
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๘ – วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ อ าเภอศรีเทพ และอ าเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๖๐ คน การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน ๑๖๐ ชุด โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืน 
จ านวน ๑๔๒ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๕ และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา 
ประกอบด้วย ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย  

 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ๑. เพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

๙๐ 
๕๒ 

๖๓.๓๘ 
๓๖.๖๒ 

รวม ๑๔๒ ๑๐๐.๐๐ 
 
 ๒. อาย ุ

เพศ จ านวน ร้อยละ 

๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี
น้อยกวา่ ๒๐ ป ี

๓๗ 
๖๐ 
๒๒ 
๗ 

๑๕ 
๑ 

๒๖.๐๖ 
๔๒.๒๕ 
๑๕.๔๙ 
๔.๙๓ 

๑๐.๕๖ 
๐.๗๐ 

รวม ๑๔๒ ๑๐๐.๐๐ 



๒๒ 
 

 ๓. ระดับการศกึษา 
 

  

  

 

 

 

 
  
 ๔. อาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 

เกษตรกรรม 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ค้าขาย 
รับจ้าง 
อื่นๆ 

๕๘ 
๕๔ 
๑๑ 
๘ 

๑๑ 

๔๐.๘๕ 
๓๘.๐๓ 
๗.๗๕ 
๕.๖๓ 
๗.๗๕ 

รวม ๑๔๒ ๑๐๐.๐๐ 
  
 ๕. ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าทีแ่ละอ านาจของสมาชกิวุฒสิภาจากช่องทางใด (ตอบได้มากกวา่ ๑ ข้อ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับการศกึษา จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศกึษา 
ปริญญาตร ี

ประถมศกึษา 
อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า 

สูงกว่าปรญิญาตรี 
ไม่ได้เรียนหนังสือ 

๓๖ 
๕๐ 
๘ 
๗ 

๔๑ 
๐ 

๒๕.๓๕ 
๓๕.๒๑ 
๕.๖๓ 
๔.๙๓ 

๒๘.๘๗ 
๐.๐๐ 

รวม ๑๔๒ ๑๐๐.๐๐ 

ช่องทางการรับรู ้ ร้อยละ 

วิทยุ/โทรทศัน ์
บุคลากรภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านนั 

อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 

อื่น ๆ  

๖๑.๒๗ 
๔๐.๑๔ 
๔๙.๓๐ 
๒๘.๘๗ 
๓.๕๒ 



๒๓ 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ความคิดเห็น 
ร้อยละ 
(%) 

ระดับความ
คิดเห็น 

๑. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการปกครองในระบอบ 
    ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมขุ 

๗๘.๓๑ มาก 

๒. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ๗๗.๑๘ มาก 
๓. จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวฒุิสภาท่านได้รับความรูแ้ละ 
    สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแกไ้ขปญัหาในการด าเนินชีวติ 

๗๐.๔๒ มาก 

๔. ท่านรบัทราบบทบาทหนา้ที่และอ านาจของวฒุิสภา ๖๘.๘๗ มาก 
๕. ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวฒุิสภาที่เกี่ยวกับ 
    การปฏิรูปประเทศและยทุธศาสตร์ชาติ 

๖๖.๓๔ ปานกลาง 

๖. ท่านได้รู้จักสมาชิกวฒุิสภาอย่างใกล้ชิด ๕๙.๗๒ ปานกลาง 
รวม ๗๐.๑๔ มาก 

 

ส่วนที่ ๓  ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงกฎหมายในเรื่องใดบ้าง 

 - ความเป็นอยู่และความเท่าเทียมของประชาชน 
 - ให้แก้ไขอ านาจหน้าที่ในท้องถิ่นในการพัฒนาและงบประมาณกับท้องถิ่นให้มากกว่าเดิม 
เพราะท้องถิ่นใกล้ชิดกับประชาชน 
 - กฎหมายการเลือกตั้งและที่มาของสมาชิกวุฒิสภาจะต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งสิ้น 
 - ต้องการปรับปรุงเรื่องถนน 
 - มีประกันราคาพืชผลการเกษตร 
 - การแก้ปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน 
 - แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้มีบทลงโทษที่รุนแรง 
 - การเข้าถึงสิทธิ์หน้าที่ของประชาชนในการตรวจสอบอ านาจรัฐ 
 - อยากให้ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ สปก. ยกเลิกระเบียบการใช้พ้ืนที่ป่าไม้ในเขตพ้ืนที่ สปก. 
 
 

  



๒๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ณ จงัหวัดเพชรบูรณ ์

----------------------------------------------  
๑. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอศรีเทพ ต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

๒. ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ต าบลศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ห้องประชุมเทศบาลต าบลพุเตย ต าบลพุเตย อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

๔. ณ ศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สวนอินทผาลัมคุณไข่ บ้านโคกหนองแจง หมู่ที่ ๕ ต าบลสระประดู่   
   อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


